

รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์	ประธานสภาฯ	พลวัฒน์ สว่างอารมณ์	
๒	นายเสนาะ ชูดวง	รองประธานสภาฯ	เสนาะ ชูดวง	
๓	นายวิลาศ ประเสริฐสุข	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	วิลาศ ประเสริฐสุข	
๔	นายเสริม สว่างอารมณ์	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	เสริม สว่างอารมณ์	
๕	นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	กฤตพจน์ เกิดสว่าง	
๖	นายสุภาค พวงมณี	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สุภาค พวงมณี	
๗	นายสุจิน แสงสุข	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สุจิน แสงสุข	
๘	นายบุญมี เพ็งสุวรรณ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	บุญมี เพ็งสุวรรณ	
๙	นายสุรเสก พันธุ์ผูก	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สุรเสก พันธุ์ผูก	
๑๐	นายวัฒน์ ชมภู	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	-	
๑๑	นางบุญนาถ สีนเจริญ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	บุญนาถ สีนเจริญ	
๑๒	นายทองสุข สว่างอารมณ์	เลขานุการสภาฯ	ทองสุข สว่างอารมณ์	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจรรย์ งามสุวรรณ	นายกเทศมนตรี	จรรย์ งามสุวรรณ	
๒	นางบัญญัติ เจริญพร	รองนายกเทศมนตรี	บัญญัติ เจริญพร	
๓	นายสังเวียน สุวรรณะ	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สังเวียน สุวรรณะ	
๔	นายชัยมงคล กัญจ์ศว์กำพล	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	-	
๕	จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ	ปลัดเทศบาลฯ	พิณทอง พิณสุวรรณ	
๖	นางโสภา สมพงศ์	รองปลัด เทศบาลฯ	โสภา สมพงศ์	
๗	นายพัฒนศักดิ์ คงสาคร	ผู้อำนวยการกองช่าง	พัฒนศักดิ์ คงสาคร	
๘	นางสาวฉวีฉัตร จันทร์แจ่ม	ผู้อำนวยการกองคลัง	-	
๙	นางสาวเกศินี พัฒนสัมพันธ์	หัวหน้าฝ่ายอนามัยและ สิ่งแวดล้อม	-	
๑๐	นางสาวอรุณ ประสาน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	อรุณ ประสาน	

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

โดยมีนายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม มี ทองสุข สว่างอารมณ์ ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ เมื่อพร้อมแล้ว เลขานุฯได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานองค์ประชุมว่าครบ และได้เชิญประธานสภาฯจตุรบุเทียน บูชาพระ พร้อมกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ สมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๕ สมัยที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ สมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๕ สมัยที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกง

พรหมเทพรังสรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดในที่ประชุม จะขอแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองด้วยครับ

ที่ประชุมฯ สมาชิกสภาฯมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว อย่างเป็นทางการ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ที่เสนอใหม่

๓.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณโดยสภาในครั้งนี้นี้ ครับ

ปลัดเทศบาลฯ ครับ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม จ.ส.อ.พิณทอง พิณสุวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอชี้แจงเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณโดยสภาในครั้งนี้นี้ ครับ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ดังนี้ ครับ

โอนลด

ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐)

แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (๐๐๓๒๒)

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๕๔๒๐๐๐)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๔๒๑๐๐๐)

รายการชุดลอกคลองรางตาสอน หมู่ ๑๔

เดิมตั้งไว้ ๕๖๖,๕๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๓๐๖,๕๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๖๕,๗๐๐

บาท คงเหลือ ๒๔๐,๘๐๐ บาท

โอนเพิ่ม

ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)

หมวดค่าครุภัณฑ์ (๕๕๑๐๐๐)

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (๕๑๐๑๐๐)

รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นจำนวนเงิน ๒๘,๕๐๐ บาท

และจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๘๐๐ บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๑๓๔-๒๕๔๕ และต้องมีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ ๕
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
 ๑. สวิตซ์ ๑ ตัว
 ๒. ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๕ เมตร
 ๓. สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

ประธานสภาฯ	ครับ ตามที่ท่านปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงมานั้นมีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่
ที่ประชุมฯ	-ไม่มี
ประธานสภาฯ	หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกผมขอมติที่ประชุมเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้ด้วยครับ
ที่ประชุมฯ	มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	<u>เรื่อง ญัตติอื่นๆ</u>
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะเสนอญัตติอื่นอีกหรือไม่ ครับ
นายกเทศมนตรีฯ	ครับ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายจรูญ งามสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ครับผมขอแจ้งให้ทราบเรื่องโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครับ เนื่องจากตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการและก็มีบางโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วและก็ได้รับคำชมจากชาวบ้านว่าการชุกตลอดกลองในปีนี้ได้ดีมาก ทั้งนี้เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบถึงความ

คืบหน้าต่างๆ เกี่ยวกับโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จะได้นำไปชี้แจงให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทราบ เพราะชาวบ้านประชาชนในพื้นที่โดยมากจะยังไม่เข้าใจว่าทำไม จะสิ้นปีงบประมาณแล้วยังไม่เห็นดำเนินการเลย ผมขอแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากเราเพิ่งจะผ่านการเลือกตั้งและได้เข้ามาบริหารงานเพียง ๕ เดือน เวลานี้ก็ได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ทันสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้โครงการก่อสร้างต่างๆ ก็ได้มีผู้มายื่นขอสอบราคาแล้ว พร้อมนี้ผมอยากขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาทุกท่าน เมื่อผู้รับเหมาเข้าดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่านให้ ช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับเทศบาลฯ ด้วย เพราะผู้รับเหมาได้ยื่นเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกือบทุกโครงการและมีบางโครงการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางถึง ๕๐ % ดังนั้นผมเกรงว่าอาจจะมีการดำเนินการไม่ได้มาตรฐานตรงตามประกาศ และจากการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางจึงทำให้เทศบาลมีเงินเหลือจากโครงการต่างๆ ประมาณ ล้านกว่าบาท ผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาทราบว่าเงินงบประมาณดังกล่าวนี้ผมได้โอนไปเพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาดูงานของกลุ่ม อสม.และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง คลองใหม่ และทั้งนี้คณะผู้บริหารเราก็ไม่ได้นำเงินไปเข้ากระเป๋าตัวเองแต่อย่างใดครับเรื่องที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบก็มีเพียงเท่านี้ครับ

ประธานสภา

มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครับ

นายกฤตพจน์ เกิดสว่าง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายกฤตพจน์ เกิดสว่าง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้แจ้งรายงานการดำเนินงานให้ทราบครับ ผมและเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลรักษาผลประโยชน์ให้กับทางเทศบาลฯของเรา แต่ผมต้องขอให้ทางเทศบาลฯรื้อทำหนังสือแจ้งให้เราทราบด้วยครับ หากว่าจะมีการดำเนินงานต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเรา เพราะบางครั้งเราก็ไม่ทราบถึงรายละเอียดว่าทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร และที่ผ่านมาก็มีเพียงท่านนายกเทศมนตรีโทรแจ้งให้เราทราบเท่านั้น

ปลัดเทศบาลฯ

ครับต่อไปหากว่าผู้รับเหมาจะเข้าดำเนินการจะได้ทำหนังสือแจ้งให้กับสมาชิกสภาฯในเขตดังกล่าวทราบครับ

นายวิลาศ ประเสริฐสุข

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวิลาศ ประเสริฐสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ครับ ผมอยากขอหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ ๑๘ ครับ เนื่องจากบริเวณคลองหน้าวัดล่าง ได้มีผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างหมู่บ้านหอมประสิทธิ์ได้นำลูกกรังมาถมคลองระบายน้ำ ทำให้ประชาชนหมู่ ๑๘ ที่อาศัยอยู่บริเวณปลายคลองดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาลฯได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ผมอยากขอให้ทางเทศบาลฯช่วยฝึ่งท่อระบายน้ำในการแก้ไขปัญหาด้วยครับ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพัฒนศักดิ์ คงสาคร ผู้อำนวยการกองช่าง ครับ ตามที่ท่านวิลาศ ประเสริฐสุข ได้หารือมา นั้น บริเวณดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลบางปะกง เราไม่สามารถเข้าไปดำเนินการครับ แต่หากบริเวณปลายคลองเป็นเขตพื้นที่เทศบาลของเรา ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและได้รับความเดือดร้อนในกรณีดังกล่าว ทางเทศบาลของเราจะได้รับแจ้งประสานไปยังเทศบาลบางปะกงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปครับ

นายกเทศมนตรี

ครับ ผมจะรีบประสานไปยังนายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงให้อย่างเร่งด่วนเลยครับ

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอญัตติอื่นอีกหรือไม่ ครับ

ที่ประชุมฯ -ไม่มี

ประธานสภาฯ หากไม่มีผมขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายทองสุข สว่างอารมณ์)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

(นายพลวัฒน์ สว่างอารมณ์)

ประธานสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
(นายบุญมี เพ็งสุวรรณ)	(นายเสริม สว่างอารมณ์)	(นางบุญนาค สิ้นเจริญ)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สมาชิกสภาฯ เขต ๒